

ThaiBMA-วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนาม MOU โครงการ “พันธมิตรวิชาการ”

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 – สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (สมาคม) และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงในโครงการ “พันธมิตรวิชาการ” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างผลงานวิจัยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศ

นายธาดา พงษ์ธาดา กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กรจะสร้างเสริมให้สถาบันการศึกษาเข้ามา มีบทบาทในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จะร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตลาดตราสารหนี้ ซึ่งถูกรวบรวมไว้ที่ ThaiBMA เพื่อส่งเสริมให้มีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา และต่อยอดไปสู่ผลงานวิจัยใหม่ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากร สำหรับการบรรยายหรือการอบรมในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตลาดการเงินและเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต”

รองศาสตราจารย์อรรณพ ต้นละมัย คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “หลักสูตรการจัดการด้านการเงิน MMF (Master of Management in Finance) (ภาคภาษาไทย) และหลักสูตรการเงินธุรกิจ MMCF (Master of Management in Corporate Finance) (ภาคนานาชาติ) ของ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ดำเนินการผลิตมหาบัณฑิตด้านการเงินมานานนับสิบปี ทั้งสองหลักสูตรต่างมุ่งพัฒนาให้มหาบัณฑิตที่จบออกมาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการเงิน

ในปัจจุบัน ตลาดตราสารหนี้เป็นช่องทางในการระดมทุนที่สำคัญของธุรกิจและยังเป็นทางเลือกสำคัญของนักลงทุนในการบริหารสินทรัพย์ ดังนั้น การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้และตลาดตราสารหนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทั้งอาจารย์และนักศึกษาในการทำวิจัย ทำวิทยานิพนธ์ และในการนำข้อมูลไปใช้ในการเรียนการสอน ประกอบกับทั้งสองหลักสูตรต่างก็มีวิชาที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้โดยตรง อันจะทำให้ประโยชน์ที่ได้เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ

การลงนามความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินของประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศให้มีความก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ วิทยาลัยการจัดการต้องขอแสดงความชื่นชมที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือที่เป็นประโยชน์นี้”

